

Xiaozhu.com คู่แข่ง Airbnb เผยบริการที่พักผ่อน เช่าห้องราคาถูกในประเทศจีน



“ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน” กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งในเอเชีย โดยในระหว่างการประชุมโป๋อ่าว ฟอรัม ฟอรั เอเซีย (BFA) 2561 ซึ่งถือเป็นการประชุมเวิร์ลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) ภาคเอเชียนั้น บรรดาผู้ประกอบการชั้นนำในระบบเศรษฐกิจแบ่งปันของจีน ได้มารวมตัวกันเพื่ออภิปรายถึงอนาคตของอุตสาหกรรม ซึ่ง นายเจิน ฉือ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Xiaozhu.com แพลตฟอร์มให้บริการที่พักแบ่งเช่าซึ่งเติบโตเร็วที่สุดของจีน ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “The Sharing Economy: Getting Down to Business”

จากรายงานของศูนย์ข้อมูลแห่งรัฐของจีน พบว่า ตลาดที่พักแบ่งเช่าในประเทศจีนโตขึ้น 70.6% ในปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น “หลังจากกว่า 5 ปีของการพัฒนา บริการแบ่งปันที่พักได้หยั่งรากลึกกลงในประเทศจีน และกำลังเจาะตลาดเข้าไปตามเมืองในระดับกลางและตามชนบทอย่างรวดเร็ว” เจิน ฉือ กล่าว พร้อมกับชี้ว่า บนแพลตฟอร์มของ Xiaozhu นั้น เมืองรองระดับ 2 เช่น เทียนจิน ฉงชิ่งและฉางซา เป็นตลาดที่ขยายตัวเร็วที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ขณะเดียวกันเมื่อพูดถึงความสามารถของการทำกำไรบนแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปันในจีน เจินเปิดเผยว่า Xiaozhu ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจที่เข้มแข็งและสร้างผลกำไรได้ด้วย

นอกจากนี้ นายเจินยังได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเชิงรุกของ Airbnb ในประเทศจีนระยะนี้ โดยเขาระบุว่า นี่เป็นตัวอย่างของการที่บริษัทต่างชาติเรียนรู้จากบริษัทจีน ทั้งในแง่ของการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นและนวัตกรรมทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม นายเจินเน้นย้ำว่า ชีตความสามารถในการแข่งขันของ Xiaozhu นั้น เกิดจากความสามารถในการให้บริการแบบออฟไลน์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลมาจากปรัชญาในการปฏิบัติงานจนเป็นผลสำเร็จของทีมงาน โดยบริษัทได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการสร้างระบบบริการและโครงสร้างพื้นฐานนับตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งจากสหรัฐ

Xiaozhu.com ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มบริการที่พักแบ่งเช่ารายใหญ่ที่สุดของจีน และในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถระดมทุนได้ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการระดมทุนรอบล่าสุดจาก Yunfeng Capital ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากแจ็ค หม่า

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180412/2102542-1>